



ประกาศแนวทางปฏิบัติสำหรับสถานพยาบาลเพื่อบุคลากรทางการแพทย์ในวิกฤติ COVID-19

เพื่อปกป้องบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งเป็นอาชีพสำคัญที่จะเผชิญกับผู้ป่วยจำนวนมากจากเหตุการณ์ระบาดของเชื้อโรค SARS-CoV-2 ในการทำให้เกิด COVID-19 สมาคมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย (www.aoed.org) และสมาคมพยาบาลอาชีวอนามัยแห่งประเทศไทย (www.OHN.com) จึงขอออกแนวทางปฏิบัติสำหรับสถานพยาบาล เพื่อปกป้องบุคลากรทางการแพทย์ทุกระดับแนวทางที่พึงปฏิบัติด้านล่างนี้คือ

เพื่อเป็นการปกป้องสถานพยาบาล ผู้บริหารสถานพยาบาลจะต้องทำให้สถานพยาบาลเป็นบริเวณที่ปลอดภัยสำหรับการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์โดย**จัดการให้ภายในสถานพยาบาลเป็นเสมือนพื้นที่สีเขียว** โดยสถานพยาบาลในทุกสังกัด **ต้องจำกัดทางเข้าออกให้น้อยที่สุด**และมีการตรวจคัดกรองอุณหภูมิผู้เข้ามาในสถานพยาบาลทุกราย **ต้องมีนโยบายให้ทุกคนที่เข้ามาภายในสถานพยาบาล รวมทั้งบุคลากรทุกคนใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย** โดยจัดชนิดของหน้ากากตามความเหมาะสม **ต้องจัดทำและปรับปรุงระบบคัดกรอง แยกผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ COVID-19 ออกจากอาคารสถานพยาบาล** เพื่อให้สิ่งแวดล้อมในสถานพยาบาลปราศจากเชื้อ COVID-19 โดยทำให้บริเวณที่บุคลากรทำงานเป็น Safe Zone และควรแยกเส้นทางเดินของผู้ป่วยที่สงสัยหรือเป็น COVID-19 ไม่ให้ปะปนกับทางเดินของบุคลากรหรือผู้ป่วยอื่นภายในสถานพยาบาล **ต้องทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ หรือหน่วยงานที่มีผู้ป่วยที่สงสัยหรือเป็น COVID-19 เข้ามาในพื้นที่สถานพยาบาลทันทีเมื่อมีรายงาน** **ต้องจัดให้มีการรักษาความปลอดภัยให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่ทำงานในด้านหน้าตลอดเวลา รวมถึงมาตรการอื่นๆ ตามความเหมาะสม**

เพื่อปกป้องบุคลากรทางการแพทย์ ผู้บริหารสถานพยาบาล **ต้องให้คำมั่นสัญญา**กับบุคลากรทางการแพทย์โดยประกาศเป็นนโยบายว่าจะดูแลบุคลากรทางการแพทย์เพื่อป้องกันการติดเชื้อ COVID-19 ในทุกวิถีทางโดย**ต้องจัดกำลังในการดูแลผู้ป่วยที่สงสัย หรือ เป็น COVID-19 อย่างเหมาะสม** **ต้องป้องกันบุคลากรที่เป็นโรคเรื้อรังที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ SARS-CoV-2** **ต้องจัดระบบการจัดการ**เมื่อมีบุคลากรมีอาการไข้ เจ็บคอ ไอ หรือเหนื่อย ที่ชัดเจน โดยจะต้องมีแนวทางปฏิบัติ การเฝ้าระวัง และระบบคอยสนับสนุนบุคลากรที่เจ็บป่วยหรือถูกกักตัว เป็นอย่างดี **ต้องสร้างความตระหนักและสนับสนุนให้บุคลากรทุกท่าน** ใช้หลัก Standard Precaution ในการดูแลผู้ป่วย ครบ 100% โดยสนับสนุนอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัย (PPE) ที่ได้มาตรฐานรับรอง Biohazard เช่น หน้ากาก แว่นครอบตา เสื้อกาวน์ ถุงมือ และ Cover all เป็นต้น และให้บุคลากรดูแลตนเองโดยการดูแลสุขอนามัยของมือเท่าที่มีโอกาส รวมถึงการรักษาระยะห่างระหว่างกันอย่างเหมาะสม

สำหรับแนวทางการปฏิบัติ ให้ปฏิบัติตาม คำแนะนำในการดูแลสุขภาพบุคลากรทางการแพทย์ ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของสมาคมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย สามารถ download ได้ที่ www.aoed.org ทั้งนี้ให้ยึดหลักเพื่อความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยของบุคลากรทางการแพทย์สูงสุด

สมาคมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย

สมาคมพยาบาลอาชีวอนามัยแห่งประเทศไทย